

เกาะฮกไกโด หรือ ฮอกไกโด ที่แห่งนี้เป็นที่กำเนิด **Super Placenta 100**



ฮกไกโด หรือ ฮอกไกโด แต่เดิมฮกไกโดถูกเรียกว่า เอไซะ ฮกไกโดเป็นชื่อเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับสองใน [ประเทศญี่ปุ่น](#) รองจากเกาะฮนชู แต่มี [อุโมงค์ใต้ทะเลเซกัง](#) เชื่อมถึงกัน นอกจากนี้ฮกไกโดยังเป็นเขตการปกครอง ซึ่งประกอบไปด้วยหมู่เกาะ โดยมีเกาะฮกไกโดเป็นศูนย์กลาง และเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเขต คือ [ซัปโปโระ](#)

ฮกไกโดเป็นเขตที่มีคนอาศัยอยู่เบาบาง มีประชากรทั้งเกาะประมาณ 5 ล้านคน คนส่วนใหญ่ย้ายมาจาก [เกาะฮนชู](#) เมื่อราว 100 กว่าปีก่อน เกาะนี้มีชนพื้นเมืองอาศัยอยู่มานานแล้ว คือ [ชาวไอนุ](#) แต่โดนกลืนชาติไป ปัจจุบันหลงเหลืออยู่น้อยมากและมีชีวิตเช่นชาวญี่ปุ่นทั่วไป

ฮกไกโดเป็นเขตที่มีอากาศหนาวเย็น โดยเฉลี่ยจะมี [หิมะ](#) ทั่วอยู่ทั่วไปประมาณ 4-6 เดือน ในฤดูหนาวจะมีอุณหภูมิ -20 ถึง 5 องศาเซลเซียส ในหน้าร้อนจะมีอุณหภูมิ 15 ถึง 30 องศาเซลเซียส ในด้านภูมิประเทศเป็นภูเขาเป็นส่วนใหญ่ ในบริเวณที่ราบลุ่มก็จะเป็นเมืองที่คนอาศัย โดยจะหนาแน่นในบริเวณเมืองซัปโปโระ ซึ่งมีอากาศอุ่นกว่าบริเวณต่าง ๆ ของเกาะ แต่ก็ยังหนาวกว่าเมืองอื่น ๆ ในเกาะฮนชู ฮกไกโดเป็นเกาะที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีทิวทัศน์ที่สวยงาม โดยเฉพาะทุ่งดอกไม้สีรุ้ง และทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ชาวญี่ปุ่นจากส่วนอื่น ๆ ของประเทศจึงนิยมมาตากอากาศหรือย้ายมาอยู่อาศัยและทำงานเป็นจำนวนมาก

ด้วยเหตุนี้ จังหวัดนี้เป็นจึงเป็นสถานที่ตั้ง ฟาร์มในระบบปิด SPF(Specific Pathogen Free) เพราะมีภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามและอุณหภูมิ พอเหมาะ กับทำฟาร์มและให้กำเนิด Placenta คุณภาพเยี่ยม เพื่อผลิตเป็น Super Placenta 100



Super Placenta100 เป็นความภูมิใจของ Gre'fas สารต้นกำเนิดเซลล์ผิวใหม่สารสกัดจากรก ซึ่งถือเป็นเครื่องประทีนโอมราของศัขันสูงของญี่ปุ่นแต่ครั้งโบราณกาล และเป็น 1 ใน 3 ของสูตรลับยาอายุวัฒนะทางการแพทย์แห่งเมืองคางะ(ตั้งอยู่ที่ฮอกไกโด) อุดมด้วยโปรตีน เอนไซม์ กรดอะมิโน วิตามิน และแร่ธาตุ ที่ทรงคุณค่า สามารถซึมซับได้ง่ายด้วยเทคนิคพิเศษ ของอนุขนาดเล็กในระดับต่ำกว่า 0.2 ไมครอน

รู้สึกได้ทันทีถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นผล เมื่อคุณให้เซลล์ผิวได้เกิดใหม่ทุกวันกับ Super Placenta 100 ควบคู่กับการหล่อเลี้ยงเซลล์ผิวอย่างต่อเนื่อง ด้วยอาหารผิวเฉพาะบุคคล คุณจะพบว่าผิวสะพรั่งวัยสาวของคุณ เดินทางย้อนเวลามาให้คุณสัมผัสแล้ววันนี้

นี่คืออาหารทิพย์แห่งผิว ที่ผู้หญิงทั้งโลกรอคอย...รอเพียงการพิสูจน์จากคุณ " Super Placenta 100 "ผลิตภัณฑ์เกียรติยศของ Gre'fas ที่มีผู้ใช้สูงสุด เพื่อน ๆ สามารถสอบถามข้อมูลความงามกับเราได้ที่ Beauty Support Center 0-2650-3100 นะคะ

ขอบคุณข้อมูลจาก : Wegipedia และ Gre'fas

ขอบคุณภาพสวย ๆ จาก : FWD MAIL